

## เกาะติดสถานการณ์อุปสงค์และอุปทานเนื้อสัตว์ในตลาดจีน



ในปี ค.ศ. 2022 ปริมาณการผลิตเนื้อหมูทั่วโลกเพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณการค้าลดลง ส่งผลให้ภาพรวมอุปสงค์และอุปทานลดลงตามไปด้วย เนื่องจากประเทศผู้ผลิตสุกรหลักบางประเทศขยายแม่พันธุ์สุกรอยู่ในระดับสูง จึงคาดว่าในปี ค.ศ. 2023 ปริมาณการผลิตเนื้อหมูจะทรงตัวและเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และจะยังคงทำให้ปริมาณการค้าลดลงอย่างต่อเนื่อง อุปสงค์และอุปทานมีความสมดุล ในขณะที่ผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างยูเครนกับรัสเซีย ราคาพลังงานและราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่สูงขึ้น ได้ส่งให้ในปี ค.ศ. 2022 ราคาเนื้อหมูระหว่างประเทศปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องตามไปด้วย และเมื่อพิจารณาจากการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปของภาคอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องคั่วที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID - 19 และปัจจัยตามฤดูกาลแล้ว คาดว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปี ค.ศ. 2023 ราคาเนื้อหมูจะมีความผันผวนเล็กน้อย ทั้งนี้ ในปี ค.ศ. 2022 ที่ผ่านมา พบว่าภาพรวมการนำเข้าเนื้อหมูของจีนชะลอตัว ปริมาณการนำเข้าลดลงมากกว่าร้อยละ 50 (YoY) จึงทำให้มีการคาดการณ์ว่าปริมาณการนำเข้าในปี ค.ศ. 2023 จะลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

ในปี ค.ศ. 2022 อุปสงค์และอุปทานเนื้อวัวทั่วโลกค่อนข้างทรงตัว ขณะที่อุปสงค์และอุปทานเนื้อแกะ/ แพะค่อนข้างตึงตัว ขณะที่มีการคาดการณ์ว่าในปี ค.ศ. 2023 อุปสงค์และอุปทานของเนื้อวัว เนื้อแกะ/ แพะทั่วโลกจะมีแนวโน้มตึงตัว โดยในปี ค.ศ. 2022 ราคาของเนื้อวัวและเนื้อแกะ/แพะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นก่อนที่จะลดลง แต่เนื่องจากปริมาณการผลิตเนื้อวัวในสหรัฐอเมริกาลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จึงทำให้ราคาเนื้อวัวในสหรัฐอเมริกาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดว่าในช่วงไตรมาสแรกของปี ค.ศ. 2023 นี้ ราคาในตลาดต่างประเทศจะปรับตัวขึ้นเนื่องจากปัจจัยสำคัญ เช่น การบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลต่างๆ การฟื้นตัวของการบริโภคหลังยุคการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 เป็นต้น และเมื่อเข้าสู่ไตรมาสที่ 2 ของปี ค.ศ. 2023 คาดว่าราคาจะเริ่มอ่อนตัวลง ในปี ค.ศ. 2022 มูลค่าการนำเข้าเนื้อวัวของจีนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การนำเข้าเนื้อแกะลดลง และคาดว่าในปี ค.ศ. 2023 การนำเข้าเนื้อวัวจะชะลอตัวลง และสถานการณ์การนำเข้าเนื้อแกะจะดีขึ้น

- นโยบายภาครัฐ
  เศรษฐกิจการลงทุน
  แนวโน้มการตลาด
  รายงานสินค้าและบริการ
  อื่นๆ



สำหรับภาพรวมของราคาเนื้อสัตว์ คาดว่าจะลดลงเล็กน้อยในช่วงครึ่งปีแรกของปี ค.ศ. 2023 สำหรับเนื้อหมู สืบเนื่องจากผลกระทบจากกำลังการผลิตหมูมีชีวิตที่เพียงพอของประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ อย่าง บราซิล จึงคาดว่าราคาเนื้อหมูโดยรวมจะลดลงในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ ด้านเนื้อวัวและเนื้อสัตว์ปีก ความต้องการนำเข้ายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ราคาเนื้อวัวและเนื้อสัตว์ปีกจะเพิ่มขึ้นอย่างมีเสถียรภาพ สำหรับเนื้อแกะ/แพะ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสต็อกแกะ/แพะเนื้อในโอเชียเนีย จึงคาดว่าราคาเนื้อแกะ/แพะ จะเพิ่มขึ้นอย่างจำกัด

ในเดือนมกราคม 2023 ราคาเนื้อสัตว์ปีก เนื้อวัวและเนื้อหมูลดลง ด้านเนื้อแกะ/แพะกลับเพิ่มขึ้น ดัชนีราคาเนื้อสัตว์ขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO) ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง โดย FAO เปิดเผยว่า ดัชนีราคาเนื้อสัตว์ (ช่วงฐานปี ค.ศ. 2014 – 2016) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2010 เป็นต้นมามีแนวโน้มสูงขึ้นและในเดือนมิถุนายน 2022 ก็อยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และหลังจากนั้นก็ลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 7 เดือน ทั้งนี้ ล่าสุดในเดือน มกราคม 2023 ดัชนีลดลงมาอยู่ที่ 113.60 ลดลงร้อยละ 0.1 (MoM) และขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 (YoY)

เมื่อพิจารณาภาพรวม ในเดือนมกราคม 2023 ถึงแม้การระบาดของโรคไข้หวัดนกจะส่งผลกระทบต่ออย่างกว้างขวางต่ออุปสงค์อุปทานและราคาเนื้อสัตว์ปีก แต่อัตราการเติบโตของอุปทานในการส่งออกของประเทศผู้ผลิตหลักกลับเกินอัตราการเติบโตของอุปสงค์การนำเข้า โดยเมื่อพิจารณาแต่ละประเภทของเนื้อสัตว์พบว่า ราคาสัตว์ปีกลดลงเล็กน้อย ซึ่งดัชนีราคาเนื้อสัตว์ปีกอยู่ที่ร้อยละ 118.21 ลดลงร้อยละ 0.7 (MoM) ถือเป็นารลดลงติดต่อกัน 7 เดือน แต่เมื่อเทียบเป็นรายปี กลับเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3 (YoY) ติดต่อกันเป็นเวลา 23 เดือน ด้านเนื้อวัวราคาปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยดัชนีราคาเนื้อวัวอยู่ที่ 111.56 ลดลงร้อยละ 0.3 (MoM) ลดลงเป็นเวลาติดต่อกัน 7 เดือน และเมื่อเทียบเป็นรายปีก็ลดลงร้อยละ 15.9 (YoY) ลดลงติดต่อกันเป็นเวลา 6 เดือน สืบเนื่องจากอุปทานที่เพียงพอของสหรัฐอเมริกาและบราซิลประกอบกับการนำเข้าที่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ของจีนในช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีน ส่วนราคาเนื้อหมูปรับลดลงเล็กน้อย โดยมีดัชนีราคาเนื้อหมูอยู่ที่ 108.68 ลดลงร้อยละ 0.4 (MoM) เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 2 เดือนจากนั้นปรับลดลง และเมื่อเทียบเป็นรายปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.7 (YoY) ด้านราคาเนื้อแกะปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยดัชนีราคาเนื้อแกะอยู่ที่ 134.91 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 (MoM) ปรับเพิ่มขึ้นติดต่อกัน 3 เดือน และเมื่อเทียบเป็นรายปี ลดลงร้อยละ 3.9 (YoY)

รายงานคาดการณ์แนวโน้มการพัฒนาการศึกษาเชิงลึกของอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์นำเข้าปี ค.ศ. 2022 – 2027 เปิดเผยว่า การบริโภคสินค้าของผู้บริโภคชาวจีนทำให้ตลาดมีเสถียรภาพและอาจช่วยผลักดันราคาให้สูงขึ้น หลังราคาตกต่ำอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าราคาจะปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องภายในระยะ 12 เดือน นับต่อจากนี้

ในปี ค.ศ. 2022 ปริมาณการผลิตเนื้อสัตว์ของจีนทำลายสถิติใหม่สูงสุดในรอบเกือบ 10 ปี ในที่นี้ ปริมาณการผลิตเนื้อหมูและเนื้อสัตว์ปีกคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85 ของปริมาณการผลิตเนื้อสัตว์ทั้งหมด ด้านเนื้อวัวและเนื้อแกะก็ยังมีสัดส่วนการผลิตที่มีเสถียรภาพ เนื่องจากความเคยชินในการบริโภคของชาวจีน โดยเนื้อสัตว์แดงคืออาหารหลัก และเนื้อสัตว์ขาวเป็นอาหารเสริม ขณะที่ในปี ค.ศ. 2023 คาดว่าปริมาณสุกรมีชีวิตจะลดลง ขณะที่ปริมาณการผลิตเนื้อสัตว์ปีกประเภทเนื้อไก่ และเนื้อเป็ดจะเพิ่มขึ้น คาดว่าในปีนี้ปริมาณการผลิตเนื้อสัตว์ของจีนจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหรืออาจจะอยู่ภายใต้แรงกดดันในช่วงระหว่างปีเล็กน้อย

ล่าสุดสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนเปิดเผยว่า ในปี ค.ศ. 2022 จีนมีปริมาณการผลิตเนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อแกะ เนื้อสัตว์ปีกคิดเป็นปริมาณ 92.27 ล้านตัน ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 (YoY) ทำลายสถิติใหม่ในรอบเกือบ 10 ปี มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) อยู่ที่ร้อยละ 0.67 ในที่นี้ การผลิตเนื้อหมูมีปริมาณ 55.41 ล้านตัน ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 (YoY) การผลิตเนื้อสัตว์ปีกมีปริมาณ 24.43 ล้านตัน ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 (YoY) เมื่อพิจารณาโครงสร้างการผลิตเนื้อสัตว์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นอกจากปี ค.ศ.

- นโยบายภาครัฐ
- เศรษฐกิจการลงทุน
- แนวโน้มการตลาด
- รายงานสินค้าและบริการ
- อื่นๆ



2019 และปี ค.ศ. 2020 แล้ว พบว่าปริมาณการผลิตเนื้อหมูครองสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 60 – 65 ของผลผลิตรวม แต่เมื่อพิจารณาภาพรวมสัดส่วนเนื้อหมูมีแนวโน้มลดลง ด้านปริมาณการผลิตเนื้อสัตว์ปีกปกติครองสัดส่วนร้อยละ 20 – 27 แต่ภาพรวมมีแนวโน้มสัดส่วนเพิ่มขึ้น สำหรับปริมาณการผลิตเนื้อวัว เนื้อแกะ มีสัดส่วนคงที่ร้อยละ 12 – 14 ภาพรวมสัดส่วนมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จำนวนสัตว์ปีกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ร้อยละ 2.73 โดยเฉพาะช่วงปี ค.ศ. 2019 – 2020 ที่จำนวนสุกรมีชีวิตลดลงค่อนข้างชัดเจน และถึงแม้ในปี ค.ศ. 2021 – 2022 จะฟื้นตัว แต่อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ก็ยังติดลบร้อยละ 0.23 ขณะที่ในปี ค.ศ. 2022 มีสัตว์ปีกที่โตเต็มวัยและเตรียมเชือดถึง 16,140 ล้านตัว ถือเป็นปริมาณสูงสุดในรอบเกือบ 10 ปี ด้านหมูเตรียมเชือดมีจำนวน 699 ล้านตัว ซึ่งการเพิ่มขึ้นของจำนวนสัตว์ปีกเตรียมเชือดและปริมาณสุกรมีชีวิตเตรียมเชือดที่ฟื้นตัวถือเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้ในปี ค.ศ. 2022 ปริมาณการผลิตเนื้อสัตว์ของจีนทำลายสถิติใหม่

### ผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่อประเทศไทย และแนวทางการปรับตัวของภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการไทย

จีนเป็นประเทศที่มีการบริโภคเนื้อสัตว์ขนาดใหญ่ แต่อย่างไรก็ดีการผลิตเนื้อสัตว์ของจีนที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะสัตว์ปีก ถือเป็นสถานการณ์ที่ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เนื่องจากจีนถือเป็นตลาดส่งออกเนื้อสัตว์ปีกของไทยเป็นอันดับ 1 โดยในปีที่ผ่านมา ไทยส่งออกเนื้อและส่วนอื่นที่บริโภคได้ของสัตว์ปีกเลี้ยงแบบสด แช่เย็น หรือแช่แข็ง ไปยังจีนขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 390.32 (YoY) และมีคู่แข่งที่สำคัญในตลาดจีน ได้แก่ บราซิล สหรัฐอเมริกา รัสเซีย และอาร์เจนติน่า นอกจากนี้ ยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ตลาดโลกควบคู่กันไปด้วย เพื่อที่จะได้วางแผนรับมือได้อย่างทันท่วงที และป้องกันความเสี่ยงและส่งผลกระทบต่อ การส่งออกเนื้อสัตว์ปีกของไทยในตลาดโลกและตลาดจีน ที่ถึงแม้ว่าช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ การนำเข้าสัตว์ปีกของไทยจากจีนจะมีทิศทางที่สดใสเป็นอย่างมากก็ตาม

แหล่งที่มา: <https://www.chinairm.com/news/20230314/170722856.shtml>

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองชิงต่าว

นโยบายภาครัฐ

เศรษฐกิจการลงทุน

แนวโน้มการตลาด

รายงานสินค้าและบริการ

อื่นๆ

Call Center 1169  
www.ditp.go.th  
www.thaitrade.com

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
563 ถนนนันทบุรี ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11000

Thai Trade Center - Qingdao  
Unit 2504 Shangri-la Center, Shi Nan  
District, No.9 Xiang Gang Zhong Road,  
Qingdao, 226071

Tel: +86-532-68621206  
E-mail: qingdao@ditp.go.th  
Facebook: @ditpqingdao  
Insight CHINA : โลกาสู่ตลาดจีน by สคต.ชิงต่าว

